



เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เปิดให้นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเข้าหอพัก
ในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรุ่นพี่นักศึกษาให้การช่วยเหลือให้บริการแก่นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฯพณฯ ท่านชวน
หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรค
ประชาธิปัตย์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยที่
สังคมต้องการ” ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.วรุฒิ เกิดปรากฏ หัวหน้า
สาขาเทคโนโลยีการประมง ดร.นันทิยา คชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ประมง ดร.กนกรัตน์ นาวิกานต์ หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์นิคม อ่อนสี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมถึงคณาจารย์และรุ่นพี่ในแต่ละสาขาร่วมต้อนรับ
อย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม โดยมี ผศ.กิตติกร ชันแก้ว คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ



เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมขึ้น ณ ค่ายลูกเสือ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง



เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาใหม่ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย
ณ อาคารกีฬาอารามมงคลตรัง โดยมีทีมสโมสรนักศึกษา
เป็นผู้สอนและควบคุมการร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯตลอด
กิจกรรม ภายใต้การดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ของอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จนสิ้นสุดกิจกรรม

หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารนโยบายและแผน สำนักงานวิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4057-8 โทรสาร 0-7520-4059
<http://www.trang.rmutsv.ac.th>
www.facebook.com/rmutsvtrang



จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 <http://www.trang.rmutsv.ac.th>



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ.กฤษฎา พรหมณัฐชอ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (ช่อง 11) เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีนี้ ออมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ



▶ รอบรู้วิทยาเขตตรัง



เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุม ได้รับเกียรติจาก Dr. Mutsuaki Suzuki ผู้อำนวยการ NIG INNOVATION จากประเทศญี่ปุ่น

ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง “Access and Benefit-Sharing about Genetic Resources” โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายพิเศษพร้อมกับอาจารย์ในคณะฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง



เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวันมหาสมุทรโลก ร่วมกับสำนักงานจังหวัดตรัง เครือข่ายภาคี ตลอดจนองค์กรที่ทำงานทางด้านทะเล และ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่าง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนา ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้ รมณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกทางด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นเรื่องการ “จัดการขยะทะเลและชายฝั่ง” กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมทางทะเลจังหวัดตรัง” จากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง และจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เนื่องในวันมหาสมุทรโลก เพื่ออนุรักษ์ทะเล โดยเริ่มขบวนจาก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไปยังหาดคลองสน อำเภอสิเกา เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร โดยมีนายศิริพัฒ พัทธกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงานและร่วมปั่นจักรยาน และมีนายกันจพงศ์ อนุรักษ์นันทนิช ผู้อำนวยการสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมอบโล่ เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิยาม กำลั้งดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในสถานประกอบการจริง โดยมีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง



เมื่อวันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 7 หลักสูตร และระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ Tropical Aquaculture Workshop : Oyster Breeding 2018 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.วรวิทย์ เกิดปรากฏ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2561 โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติ



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในบริเวณลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 12 เดือน



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กศน. อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้ารับการติดตามผลจากคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมจัดทำประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที เครื่องมือ และกำหนดทีมกระบวนกรเพื่อกำหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ได้รับการประเมินวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านกระบวนการแนะนำโดย คุณเบญจมาศ ติระมาศวนิช และรศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา พิธีเลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้คำแนะนำและเพิ่มความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดกรอบโจทย์วิจัยแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถดำเนินเวทีการจัดทำประเด็นกรอบวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน



เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒน์ พัทธกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณีนุชอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนและนักวิชาการเข้าร่วมงาน และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมาก



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง